

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

Số: 1602 /UB

V/v thay đổi phương thức cấp bù
giá khu vực sản xuất kinh doanh của
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí
Minh

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 9 năm 1982

Kính gửi : - Các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh
doanh, hành chính sự nghiệp đóng
tại thành phố.
- Các sở, ban, ngành thành phố.

Vừa qua, do yêu cầu giải quyết khó khăn đời sống cán bộ, công nhân viên
trên địa bàn thành phố, theo đề nghị của các sở có chức năng lo đời sống, Thường
trực Ủy ban có ra văn bản cho Sở Tài chính cấp bù một số mặt hàng ở các xí
nghiệp được chi ngoài giá thành và phí lưu thông. Trong khi chờ đợi các ngành
chức năng trình bày kế hoạch triển khai thi hành các Quyết định 134-QĐ/HĐBT,
135-QĐ/HĐBT, 136-QĐ/HĐBT, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sửa lại
các khoản chi bù giá các mặt hàng cung cấp trong định lượng, ngoài định lượng và
bù tiền điện đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh như sau :

**A. CÁC MẶT HÀNG CUNG CẤP TRONG ĐỊNH LƯỢNG, NGOÀI ĐỊNH
LƯỢNG :**

1. Kể từ quý III/1982 trở đi, các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố
và Trung ương đóng tại thành phố không chi ngoài giá thành và phí lưu thông để
bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn định lượng và không định lượng.

2. Ngành tài chính đảm nhiệm cấp phát trực tiếp cho các đơn vị sản xuất
kinh doanh khoản chi bù giá một số mặt hàng tiêu chuẩn định lượng và không định
lượng theo phương thức như quý I/1982.

3. Các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính sự nghiệp vẫn cấp bù giá
theo phương thức hiện nay (quý II/1982) không thay đổi.

4. Các đơn vị sản xuất kinh doanh của thành phố và Trung ương đóng tại
thành phố đã cấp bù giá tháng 7/1982 bằng nguồn lãi (chi ngoài giá thành và phí lưu
thông) cần lập đủ thủ tục như quý I/1982, liên hệ với Sở Tài chính (Tổ bù giá) để
được cấp lại. Sau khi Sở Tài chính cấp bù tiêu chuẩn quý III/1982 các đơn vị phải
nộp trả lại ngân sách khoản đã chi này theo chế độ.

Các thủ tục cần thiết Sở Tài chính thông báo cho các đơn vị sản xuất kinh
doanh, hết sức tránh đặt ra nhiều thủ tục rườm rà không cần thiết.

Thời hạn cấp bù giá cho tiêu chuẩn quý III/1982 từ ngày 01-9-1982 đến hết
ngày 30-9-1982. Giá biểu cấp bù và mặt hàng cấp bù vẫn như quý II/1982.

B. BÙ TIỀN ĐIỆN :

Việc bù tiền điện thi hành đúng theo Chỉ thị số 19/CT-UB ngày 31-5-1982 của Ủy ban nhân dân thành phố. Riêng đối với những đơn vị sản xuất kinh doanh, trong chỉ thị này quy định cho chi ngoài giá thành và phí lưu thông, nay giao cho Tài chính trực tiếp cấp bù, không được chi ngoài giá thành và phí lưu thông.

Sở Tài chính và Sở Điện lực có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể để thực hiện việc cấp bù tiền điện theo Chỉ thị số 19/CT-UB và văn bản bổ sung này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC

LÊ ĐÌNH NHƠN